



เอกสารข่าวด้านต่างประเทศ FOREIGN AFFAIRS NEWSLETTER

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

โทร. ๒๓๕๖๗ ๓๑๐๐ ต่อ ๓๑๔๙-๕๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๖๗ ๓๑๔๙๙ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nird@parliament.go.th

ฉบับที่ ๑ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ประมวลข่าวต่างประเทศ

ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย และยุโรปตะวันตก

- ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย และยุโรปตะวันตกคัดค้านการปล่อยตัวนักโทษกลุ่มตาลีบัน

เมียนมา

- นาง ออง ซาน ซู จี จะสมัครรับเลือกตั้งอีกครั้งเดือนพฤศจิกายนนี้

๑. ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย และยุโรปตะวันตก : ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย และชาติตะวันตกคัดค้านการปล่อยตัวนักโทษกลุ่มตาลีบัน

สภาสูงแห่งอัฟกานิสถานได้ประชุมเพื่อหาข้อสรุปในการปล่อยนักโทษหัวรุนแรงชาวตาลีบันที่เกี่ยวข้องกับการวางระเบิดสำคัญๆ จำนวน ๔๐๐ คน ตามข้อตกลงสันติภาพของรัฐบาลอัฟกานิสถานที่ได้ต่อสู้กับกลุ่มตาลีบันมายาวนานเกือบ ๒๐ ปี โดยข้อตกลงดังกล่าวเกิดขึ้นที่เมืองคาบูล โดยมีชาวอัฟกานิสถานมากกว่า ๓,๐๐๐ คน เข้าร่วม รวมทั้ง ผู้นำทางศาสนาและผู้นำกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ โดยมีการเจรจาเพื่อวางกรอบอนาคตของประเทศร่วมกัน

ก่อนหน้านี้ กลุ่มตาลีบันยืนยันข้อตกลงเดิมที่ได้ตกลงกันไว้กับสหรัฐอเมริกา เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยให้รัฐบาลอัฟกานิสถานปล่อยนักโทษตาลีบัน ๕,๐๐๐ คน แลกกับกลุ่มตาลีบันปล่อยนักโทษที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐบาล ๑,๐๐๐ คน โดยนักโทษชาวตาลีบัน ๔๐๐ คน นี้เป็นจำนวนที่ยังค้างอยู่ตามข้อตกลง การเจรจาปล่อยตัวนักโทษดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อแสวงหาสันติภาพอย่างถาวร โดยให้มีการหยุดยิงอย่างเด็ดขาดอย่างใดก็ตามยังไม่เป็นที่แน่นอนว่าจะไม่มีการต่อสู้กันอีกระหว่างรัฐบาลอัฟกานิสถานกับกลุ่มตาลีบัน

ทั้งนี้ประเทศตะวันตกบางประเทศ เช่น ฝรั่งเศสและออสเตรเลีย เรียกร้องต่อรัฐบาลอัฟกานิสถานไม่ให้ปล่อยตัวนักโทษชุดสุดท้ายจำนวน ๔๐๐ คน หลังจากรัฐบาลอัฟกานิสถานได้ปล่อยตัวตามที่กลุ่มนักรบตาลีบันต้องการและตามที่สหรัฐฯ กดดันให้รัฐบาลอัฟกานิสถานดำเนินการ เพื่อใช้เป็นเงื่อนไขในการเริ่มการเจรจาสันติภาพระหว่างรัฐบาลอัฟกานิสถานและกลุ่มตาลีบัน ซึ่งการเจรจาดังกล่าวจะจัดขึ้นที่กาตาร์ทันทีที่นักโทษที่เหลืออยู่ถูกปล่อยตัว ทั้งนี้ ฝรั่งเศสเรียกร้องไม่ให้ปล่อยตัวนักโทษที่ก่อเหตุร้ายต่อชาวฝรั่งเศสในอัฟกานิสถาน

ขณะที่นาง Marise Payne รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศออสเตรเลีย ได้ติดต่อกับสหรัฐฯ และอัฟกานิสถานเพื่อขอไม่ให้ปล่อยตัวอดีตทหารชาวอัฟกานิสถาน ทั้งนี้ นาย Zalmay Khalilzad ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านอัฟกานิสถานของสหรัฐฯ เสนอแนวทางแก้ไขโดยควบคุมนักโทษอยู่ในพื้นที่ที่มีการดูแลเป็นพิเศษ ส่วนนาย Mohammad Haneef Atmar รัชการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอัฟกานิสถานกล่าวว่ารัฐบาลจะพยายามอย่างเต็มที่ในเรื่องดังกล่าว เพื่อหาข้อตกลงร่วมกัน

ที่มา www.nia.go.th/

www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20200810_01/

๒. เมียนมา : นางออง ซาน ซู จี จะสมัครรับเลือกตั้งอีกครั้งเดือนพฤศจิกายนนี้

นางออง ซาน ซู จี ที่ปรึกษาแห่งรัฐของเมียนมา ได้เตรียมสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา ในสมัยที่สอง ที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้ ซึ่งถือเป็นการปฏิรูปประชาธิปไตยขั้นต้นของประเทศหลังจากการปกครองของกองทัพมานานหลายทศวรรษ นางซูจีผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพจากการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยเข้าสู่ตำแหน่งทางการเมืองในปี ๒๕๕๙ นับเป็นการสิ้นสุดการปกครองประเทศโดยทหารมานานหลายทศวรรษ

เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ นางออง ซาน ซู จี ได้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกรัฐสภา ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเมืองย่างกุ้ง โดยพรรคได้พยายามดำเนินการด้านการสร้างประชาธิปไตยและการปรองดองกับชนกลุ่มน้อยชาติพันธุ์ต่าง ๆ แต่จนถึงขณะนี้แทบจะไม่มีผลงานที่บรรลุความสำเร็จเลย ทั้งนี้ ผู้สนับสนุนพรรค NLD ที่รู้สึกผิดหวังต่อพรรคได้แยกตัวไปตั้งพรรคการเมืองของพวกเขา

การเลือกตั้งกำหนดจะมีขึ้นในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยจะมีการเลือกตั้งทุก ๕ ปี พรรคการเมืองต่าง ๆ จะเริ่มรณรงค์หาเสียงในช่วงต้นเดือนกันยายน โดยจะเป็นการเลือกตั้งสมาชิกชุดใหม่จะมีที่นั่งทั้งหมด ๖๔๔ ที่นั่ง โดยเป็นสภาผู้แทนราษฎร ๓๓๐ คน สมาชิกวุฒิสภา ๑๖๘ คน และกลุ่มชาติพันธุ์ ๒๙ คน

พรรค NLD ตั้งเป้าหมายที่จะได้ที่นั่งในรัฐสภาอย่างน้อยร้อยละ ๖๗ จากจำนวน ๔๙๘ ที่นั่ง ซึ่งเป็นจำนวนขั้นต่ำที่จะสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ด้วยพรรคเดียว สำหรับพรรคคู่แข่งที่สำคัญคือพรรคความสามัคคีและการพัฒนาที่ได้รับการสนับสนุนจากทหาร นำโดยอดีตนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพ ทั้งนี้ พรรค NLD ของนางซูจีได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลายในการเลือกตั้งทั่วไปปี ๒๕๕๘ ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากการปกครองของกองทัพมานานหลายทศวรรษ โดยยังคงเป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่ประชาชนทั่วไป แม้ผู้สนับสนุนจำนวนมากจะผิดหวังกับเศรษฐกิจที่ซบเซาและการปฏิรูปที่มีวงจำกัด และยังคงถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากในการจัดการกับคนกลุ่มน้อยชาวโรฮีนจาซึ่งเป็นคนมุสลิม

ที่มา www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20200804_36/

www.asianewsday.com/myanmars-aung-san-suu-kyi-to-run-for-re-election-in-november/

www.mainichi.jp/english/articles/20200805/p2g/00m/0in/033000c-050000c

www.bbc.com/news/world-asia-pacific-11685977

นางสาวนันทวัน หสตั้งไทรแก้ว
นักวิเคราะห์สัมพันธ์ชำนาญการ
กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ผู้จัดทำ
๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓